

# TỬ VI TÂN MÙI 2019 NAM MẠNG

## TÀI CHÍNH MỸ MÃN

### ☛ Tổng quan tuổi Tân Mùi nam mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Tân Mùi nam mạng, quý bạn là người tính tình cũng vẻ vang. Phải nói là quý bạn có một căn bản vững chải, có thượng cấp giao cho nên được các đồng nghiệp kính nể. Khi hội họp bạn bè chớ có táo bạo mà đem lại nguy hiểm cho danh dự bản thân, trung niên đạt được nhà cửa khang trang, tiền tài mỹ mãn hậu vận hưởng tài và đặc phúc lộc cập trường chi thọ chi mạng.

Hợp với tuổi Bính, Meo, Hợi - Khắc với tuổi Đinh, Thìn, Sửu

Hợp với màu đỏ, vàng - Khắc với màu đen, trắng.

*Xem tử vi tuổi Tân Mùi nam mạng năm 2019*

### TÂN MÙI

29 Tuổi

(Sinh từ 15/02/1991 đến 03/02/1992)

Thổ mạng - Âm nam

Lộ Bàn Thổ - Đất đường đi

**Sao hạn 2019:** Thổ tú: Đề phòng gia đình tranh chấp kiện tụng: Xấu

**Vận hạn 2019:** Ngũ mộ: Cẩn thận kéo bị mất của và tài sản: Nhe

**Vận niên 2019:**

- Trư phùng hoả: Heo gặp lửa: Xấu

- Mạng: THỔ gặp năm MỘC là Khắc nhập: Bất an nhe

- Địa chi tuổi MÙI gặp năm HỢI là sinh nhập: Tốt

- Thiên can tuổi: TÂN gặp KỶ là: sinh khắc: hao tài

**Luận lá số tử vi Tân Mùi năm 2019 nam mạng**

Lá số [tử vi 2019](#) của tuổi Tân Mùi nam mạng chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm 2019 vận động tại cung: Trung Ương, Hành thổ thuộc hướng Tây Nam Thiên Nam. Đối với tuổi Tân Mùi là Tuyệt địa: Xấu

Toạ cung tiêu vận có các sao cố định: Thiếu dương, Thanh long, Thiên việt, Hỏa quyền, Thiên không.

Chiếu có các sao cố định:

1/ Hỏa quyền, Phương cát, Giải thần, Lục sỹ, Thiên trì, Thái tuế, Đà la.

2/ Triệt, Điều khách, Tiểu hao, Thiên khốc.

3/ Hỏa khoa, Long trì, Thiên việt, Lưu niên vẫn tinh, Quan phù, Đại hao.

Các sao lưu: Thiên mã, Thiên khách, Thiên khốc, Lộc.

Các sao lưu chiếu:

1/ Tấu thư, Tang môn.

2/ Triệt, Thiếu âm, Tướng, Thiên quan quý nhơn, Cô thần.

3/ Thiên hỷ, Trục phù, Quả nhơn, Bệnh phù, Địa võng. Bạch hổ, Tiểu hao. 3/Long trì, Hỷ thần, Hoá quyền, Đường phù, Địa võng, Quan phù.

**Theo như trên có thể luận đoán tổng quát. Năm nay nhờ thiên can địa chỉ nhận hóa nên quý bạn có một đời sống thật căn bản, công danh và sự nghiệp vững, những dự tính và cơ sở của mình lúc làm việc và đem lại giàu có cho bản thân. Tạo dựng một gia đình hạnh phúc và vui vẻ cho vợ con.**

*Tân Mùi tuổi trẻ tài cao. Thông minh học giỏi ước ao được thành.  
Tiền tài nhà của công danh. Nghề nghiệp chức vụ vẻ vang họ hàng  
Sơ niên công việc gian nan. Trung niên thông đạt tiền tài giàu sang.  
Duyên định ân ái nàng chàng. Trăm năm hạnh phúc nồng nàn em yêu.*

## **Công danh & Sự nghiệp**

Trong năm tam hợp Hỏa khoa, Hỏa lộc, quý bạn học thức cao, bằng cấp đầy đủ, có chức vụ cùng đại này rất có lợi, tạo cho mình một tài sản cố định trong tương lai. Trên bước đường gian tế và việc làm thường bị tiểu nhân cản trở.

## **Tài chính**

Tam hợp Hỏa lộc và tinh Hỷ thần tọa thủ và thu nhập sẽ khá hơn những năm trước đây, nhưng trong năm không nên mở công ty hùn hạp mua bán kéo bị lỗ, những thiện nhân thường giúp mình sẽ bị kẻ xấu cách xa ra. Tháng 1 và tháng 8 có thu nhập nhiều.

## **Tình cảm**

Giáp hồng loạn và Chư ái tinh hội tụ cho nên bạn nào đã có gia đình thì có tin vui thêm cháu bé ngoan ngoãn bụ bẫm. Còn những bạn chưa có gia thất sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp và tiến đến hôn nhân cho 2 họ uống rượu hồng.

## **Sức khỏe**

Bệnh dị ứng ngoài da, đường tiêu và họ cảm.

## **Lưu ý**

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch dùng 5 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái « Trung Ương Mậu Kỳ Thổ Đức Tinh Quân). Mong một tết nên xuất hành hướng Tây Nam để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

## **Tử vi tuổi Tân Mùi nam mạng 2019 theo từng tháng**

### **Mùa xuân**

Tháng giêng: Đầu năm vui xuân và làm ăn phát tài.

Tháng hai: Dĩ hòa vi quý thì thành công trên đường công danh sự nghiệp.

Tháng ba: Tin bạn hiền và thành công trên đường công danh sự nghiệp.

### **Mùa hạ**

Tháng tư: Đề phòng kéo thay đổi việc làm và thương tích nhẹ.

Tháng năm: Chớ nghe lời ngon ngọt mà nguy hại đến thanh danh.

Tháng sáu: Tình cảm luyến ái có thể làm cho mất hết lý trí

### **Mùa thu**

Tháng bảy: Có tài năng học giỏi bằng cấp cao và địa vị vững chắc.

Tháng tám: Tài chính mỹ mãn, cuộc sống gia đình hạnh phúc vui vẻ.

Tháng chín : Chớ tranh chấp mà chuốc lấy buồn phiền hao tổn.

### **Mùa đông**

Tháng mười : Bao nhiêu tranh chấp bấy nhiêu phiền não lo âu.

Tháng mười một: Thành công trên ngôn ngữ, tu bỏ nghề nghiệp

Tháng chạp: Tài chính hao hụt nhưng người ta thương mình vì lòng tốt.



*Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Tân Mùi nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ Hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.*